



## ถ้อยแถลงทางนโยบาย

การตัดสินใจและการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและละเมิดความเชื่อถือว่าไว้วางใจของสาธารณชน อีกทั้งยังเป็นภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและขีดความสามารถที่เป็นธรรมอย่างมาก ในฐานะสมาชิกของกลุ่มโตเกียวมารินซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการกำหนดมาตรฐานสูงสุดในการพยายามที่จะป้องกันไม่ให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและการคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และ จะดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรมตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย และให้คำมั่นที่จะป้องกันและตรวจสอบการกระทำที่เข้าข่ายการตัดสินใจและการคอร์รัปชัน **โดยไม่ยอมรับการกระทำที่เข้าข่ายการตัดสินใจและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดจากพนักงานเองหรือจากบุคคลภายนอก (Zero-tolerance Policy)**

บริษัท ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการตัดสินใจและการคอร์รัปชันเพื่อกำหนดกรอบงานสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับเรื่องการตัดสินใจและการคอร์รัปชันของบริษัท และ เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทและพนักงานของบริษัทกระทำความผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ แม้ว่า นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับพนักงานทุกคน และไม่มีผลบังคับใช้โดยตรงกับบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทก็ตาม แต่บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้หรือในนามของบริษัท บุคคลภายนอกนั้นจะปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้อย่างเหมาะสม **พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับเรื่องการตัดสินใจและการคอร์รัปชันของบริษัท” [Anti-Bribery and Corruption - ABC Manager]**

และ เพื่อให้การปฏิบัติธุรกิจสอดคล้องกับคำขวัญของกลุ่มโตเกียวมาริน "To Be a Good Company" หรือ การเป็นบริษัทที่ดี และเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม "การทำในสิ่งที่ถูกต้อง" ดังนั้นบริษัทได้กำหนดข้อห้ามหลักดังนี้

- ห้ามการเสนอจ่าย จ่าย สัญญาว่าจะจ่าย หรืออนุญาตให้จ่ายเงินหรือสิ่งที่มีมูลค่าใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และการบริการต้อนรับ) แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการกระทำที่มีเจตนาเพื่อจูงใจให้กระทำการหรือใช้อำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจเพื่อให้ได้ประโยชน์หรือข้อได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม อันจะทำให้ได้มาหรือรักษาธุรกิจ
- ห้ามกระทำการอันเป็นการ ให้ จัดเตรียม เสนอ หรือสัญญาจะให้สิ่งที่มีมูลค่าแก่ภาคเอกชน โดยเป็นการกระทำที่มีเจตนาให้ได้มาซึ่งประโยชน์หรือข้อได้เปรียบอันไม่เหมาะสม
- ห้ามพนักงานรับหรือเรียกรับสิ่งที่มีมูลค่าจากบุคคลอื่น ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ทำงานให้หรือในนามของบริษัทมีส่วนร่วมในการกระทำต้องห้ามที่ระบุในนโยบายนี้

-----